



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : tbptdn@videotron.ca
WEB: WWW.VOVINET.ORG

số 666

13 tháng 04 năm 2008

Tờ báo hằng tuần **ĐIỀN KHÍ PHẦN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Liên Hệ

*Liên hệ tâm tu tâm trí tiến
Rõ đời hiểu đạo tự tâm hiển
Quý thương đời đạo chung hành hiểu
Về không thanh nhẹ tự ước mong*

Vi Kiên

Mục Bé Tám từ 27/06/98 đến 03/07/98

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Muốn hợp nhứt cùng Trời Đất thì phải làm sao ?
- 2) Thể xác của loài người chứa đựng những gì ?
- 3) Minh đạo là sao ?
- 4) Hùng dũng phải làm sao ?
- 5) Khí lạnh do đâu mà có ?
- 6) Sự quân bình do đâu thành tựu ?
- 7) Mỗi người đều có một căn gốc khác nhau phải không ?

<p>1) Montréal, 27/06/98 6 :00 AM <i>Hỏi : Muốn hợp nhứt cùng Trời Đất thì phải làm sao ?</i></p> <p>Đáp : Muốn hợp nhứt thì phải chung thiên, ý lực phát triển, hướng về nguồn cội thanh tịnh và sáng suốt</p> <p>Kệ : <i>Khai thông trí điển về nguồn cội Thanh tịnh minh tâm nhận quả nhồi Tuệ giác không còn gieo ý động Bình minh sáng chói tự về ngôi</i></p>	<p>2) Montréal, 28/06/98 6 :00 AM <i>Hỏi : Thể xác của loài người chứa đựng những gì ?</i></p> <p>Đáp : Thừa thể xác của loài người và cảm thú chứa điện năng của Trời Đất liên hệ với càn khôn vũ trụ, đi đứng nằm ngồi tự động</p> <p>Kệ : <i>Xác thân gom gọn trí tâm giao Liên hệ càn khôn lúc thườ nào Tạo nghiệp cho mình nay thức giác Chơn tâm tu học hiểu thâm cao</i></p>
<p>3) Montréal, 29/06/98 3 :20 AM <i>Hỏi : Minh đạo là sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa minh đạo là hiểu được sự quân bình của nội tâm, thực hành chất phát, khai triển tâm linh, hành trong thanh tịnh, cảm thức sự bình đẳng là trên hết, gieo duyên tận độ</p> <p>Kệ : <i>Qui hình vạn trạng niệm Nam Mô Xây dựng tự tu giải năm mô Khai triển không ngừng tâm tự tiến Bình minh quang chiếu tự mình vô</i></p>	<p>4) Montréal, 30/06/98 5 :05 AM <i>Hỏi : Hùng dũng phải làm sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa hùng dũng là hiểu mọi sự việc chấp hành, tự tiến vô quái ngại. Tu đức hiểu rõ dũng mãnh dẫn thân độ đời rất cần thiết</p> <p>Kệ : <i>Thực hành giải tỏa xuyên xuyên tiến Lý trí phân minh chẳng lụy phiền Tiến bước hành trình không gián đoạn Trì tâm thanh tịnh chẳng ưu phiền</i></p>
<p>5) Montréal, 01/07/98 3 :30 AM <i>Hỏi : Khí lành do đâu mà có ?</i></p> <p>Đáp : Thừa khí lành do sự thanh lọc của càn khôn vũ trụ đã hình thành, phù hợp với sự thanh diệu của cơ tạng vạn linh, chuyển hoá cứu độ quần sanh</p> <p>Kệ : <i>Bầu Trời vũ trụ chuyển thành thanh Sẵn có an vui chẳng giựt giành Nguyên lý thâm sâu đều có sẵn Ánh quang ban chiếu hợp hòa thanh</i></p>	<p>6) Montréal, 02/07/98 3 :40 AM <i>Hỏi : Sự quân bình do đâu thành tựu ?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự quân bình luồng điển từ cơ tạng cho đến khối óc điều hòa hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ tạo thành ý lực thanh nhẹ và thoải mái, đi đứng ngồi nằm nói năng ôn hòa và thanh tịnh</p> <p>Kệ : <i>Quân bình thanh nhẹ ý tâm mình Sáng suốt thương yêu tự sửa mình Tận độ tâm thành duyên tự cứu Trì tâm thanh nhẹ rõ hành trình</i></p>

7) Montréal, 03/07/98 6 :15 AM

Hỏi : Mỗi người đều có một căn gốc khác nhau phải không ?

Đáp : Thưa mỗi người đều có một trình độ và một nghiệp lực khác nhau, bắt buộc phải dần thân thọ nghiệp trong chu trình tiến hóa

Kệ :

Linh căn dừng chỉ tự phân qua

Cảm thức trần gian phải học hòa

Tiến hóa không ngừng trong nghiệp lực

Bình tâm tu luyện tự mình qua

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY T HUYẾT GIẢNG

LÀM PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYÊN GIẢI NÓNG TÁNH, BỆNH GAN VÀ TÌNH DỤC

Còn từ rún sắp xuống là làm cái gì? Tham dục ở thế gian, tạo ra cái cơ đồ nhà cửa xây dựng đồ này kia kia nọ. Ở thế gian nó cũng còn như cái đồ mặc, hai cái lưỡng nghi đó nó hợp nhứt, nó mới là thanh tịnh. Tại sao chúng ta phải làm Pháp Luân Thường Chuyên? Hít vào, hít hoài, cứ hít hoài, hít hoài, hét cái nó rút lên. Cái bộ dương nó rút lên, nó không còn nghĩ vấn đề tình dục nữa, nó rút lên, nó hai là một. “Diên Hồng hòa hai tám”: nó là một, nó thanh tịnh rồi, nó không có bị sắc đẹp lôi cuốn nữa, nó không bị ngoại cảnh phỉnh phờ nữa. Nhờ cái lửa diên đó phát quang và hòa với chơn diên của hư không, nó mới không có động loạn...

... Cho nên muốn hội tụ được qui nhứt thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái gì trước hết? Cái thận! Cái bộ phận đó là bộ phận quan trọng nhứt trong các cơ tạng, mà hiểu người không hiểu. Người đời không hiểu, cứ đem ra tìm cái tham dục làm hạnh phúc. Nuôi dưỡng cái dục tính làm hạnh phúc thì nó giảm thọ, điều thứ nhứt đối với đời, và bên đạo nó không có cái diên “Diên Hồng” để khai triển, nó bị kẹt luôn. À... “ba nhà gom lại”, thượng trung hạ hợp nhứt. Đó là “Anh Linh”, lúc đó người ta chưa nói mình hiểu chuyện gì rồi, cái linh tánh nó mở dồi dào vô cùng...

à. Cho nên chúng ta tu thì ba cái tạng đó liên hệ ở đâu? Thượng, trung, hạ: chúng ta có bộ đầu, có bộ ngực, có ở dưới (bộ sinh dục). Ai chỉ huy ba cái đó? Tâm, can, thận, ba bộ phận quan trọng. Chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyên để khai mở nó ra. Tại sao tôi làm Pháp Luân Thường Chuyên? Hồi trước tôi chưa làm Pháp Luân Thường Chuyên thì tôi thấy tánh tôi nóng, tôi làm được Pháp Luân Thường Chuyên rồi cái tánh tôi nó dịu. Đó là vì cái hỏa can nó dời lần đi. Nhiều người sau khi làm Pháp Luân Thường Chuyên rồi ngồi thiền nó lại chảy nước mắt là cái trọc ở trong gan nó được thanh lọc. Cái gan mà được thanh lọc thì con người nó bớt nóng tánh, bớt nóng tánh thì nó mới chấp nhận trở về cái thiện. Càng thiện, càng làm Pháp Luân thì cái thận nó mới giải cái phần trọc, ô dục của hạ giới, rồi nó mới ngược chiều nó cung cấp lên trên. Cho nên những người làm Pháp Luân Thường Chuyên nhiều tại sao nó lại lãnh cảm và nó không có hướng về tình dục nữa? Vì cái chỗ cung cấp nó hướng thượng, nó đi trở lộn lên thay vì nó đi trở lộn xuống. Hồi trước nó không biết, nó không có sử dụng cái Pháp Luân Thường Chuyên là nó bị cô động, nó sân si, ham dục. Bây giờ nó điều hòa ba bộ phận đó thì không có sân si, không còn ham dục nữa. Muốn trị bệnh thì phải điều hòa ba cái tạng đó. Bệnh là do tánh sanh, kẻ hung hóa hiền, cái bệnh nó mới hết. Hung thì cái bệnh nó càng ngày càng gia tăng, nó làm cái thần kinh càng ngày càng yếu, mà hiền thì cái thần kinh càng ngày càng dịu, vì nó được nghỉ ngơi. Còn người hung chỉ hành cho cái thần kinh rối loạn, ngũ tạng bất an.

“...Cái Pháp Luân Thường Chuyên là nó vận chuyển cái đại não của các bạn. Làm nhiều chừng nào các bạn sẽ được mở ra chừng nấy. Làm cho dài, cho sâu đi, các bạn mới mở trọn lành trong mạch nhâm đốc, thì lúc đó tình dục đâu còn trói buộc các bạn được. Vì tình dục mà sanh ra ác nghiệp đó bạn! Vì tôi yêu, yêu không được, hay là vợ tôi bị người yêu là tôi sanh ác ý. Có phải tình dục nó lôi cuốn các bạn không? Chủ đề là tại tình dục mà nó gieo tánh hư tật xấu cho chính chúng ta...”

THƠ

ĂN ĐỘ

Một miếng nhỏ thôi cũng đủ độ
Thanh quang bản thể điền gia hộ
Lung bằng nương tựa hàng tu chúng
Vượt cửa thiên môn đánh lễ ngộ
Phúc Tâm Cà Mau 1/4/2008

CHAY ĐỘ

Bé Tám khởi đầu qui Phật Đà
Hùng tâm dũng chí như Thích Ca
Âm thầm tu ẩn trên lầu nhỏ
Mỗi bữa dùng cơm một trái cà
Phúc Tâm Cà Mau 1/4/2008

DIỄN TIẾN TÔI TU THIÊN VÔ VI

BON CHEN LẶN LỘN CẢ CUỘC ĐỜI
NHỎ THỜI ĂN HỌC MÃI VUI CHƠI
DIỄN TIẾN THƠ NGÂY VÔ TƯ CƯỜI
THÂN THỂ LUYỆN RÈN CHO MẠNH KHOẺ
HỌC HÀNH DANH VỌNG KIẾM TIỀN TIÊU
TÌNH YÊU HẠNH PHÚC VUI HƯỞNG THỤ
DIỄN TIẾN MÊ SAY NGỦ DỤC VUI
ĐẾN KHI THÂN BỊNH TÂM ĐAU KHỔ
DIỄN TIẾN ĐI TÌM “TÔI TÂM ĐẠO “...
QUA CÁC TÔN GIÁO SAO MÊ TÍN
HẠNH PHÚC CON NGƯỜI QUÁ KHỔ ĐAU
ĐẾN VỚI VÔ VI SAO KHÓ HIỂU
DIỄN TIẾN TỰ TU TỰ TIẾN TU
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG THỜI HIỆN ĐẠI
KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP HAY
MỚI THẤY ĐƯỜNG TU ĐIỂN TIẾN NGAY
NHỮNG LỜI BÉ TÁM THỨC TÂM TU
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN SOI HỒN ĐỊNH
THIÊN ĐỊNH MỖI ĐÊM TỰ TIẾN TU
ĂN MẶN TỪ NAY THỜI THỊT CÁ ...
CƠM RAU NƯỚC LẠNH ĐIỂN TIẾN VUI
KHỬ TRƯỚC LƯU THANH NGƯỜI THANH NHẸ
SÚC RUỘT TỪ NAY NƯỚC HOÀN NGUYÊN
DIỄN TIẾN NGƯỜI TU THÂN TÂM KHỎE
CỨU KHỔ BAN VUI KHẮP MỌI NGƯỜI
TIẾNG HÁT THIÊN CA CHO AN LẠC
DIỄN TIẾN ÂM THẨM TU TIẾN MAU
CHẤN ĐỘNG ĐI ĐÀ ĐIỂN TIẾN VANG
KHÔNG NGỪNG ĐI ĐỨNG NẪM NGỒI VUI
ĐẦY RÚN ĐẦY NGỰC TUNG BỘ ĐẦU
HƠI THỞ ĐIỂN TIẾN ĐIỂN QUANG THẮNG
CẠO ĐẦU MẮT SÁNG MIỆNG CƯỜI VUI
TÂM KHÔNG BÉ TÁM VUI HỌC HỎI
CHUNG THIÊN BẠN ĐẠO SỐNG VUI CHUNG
DIỄN RA TIẾN TỚI NƠI TỰ CỨU

MỚI THẤY TỰ MÌNH THẬT VÔ VI
XÂY DỰNG VÔ VI NHIỀU THIÊN ĐƯỜNG
DIỄN TIẾN QUI HỘI TÌNH NGƯỜI TÌNH THƯƠNG
VUI XÂY DỰNG THIÊN ĐƯỜNG NƠI ÚC CHÂU
CÓ NƠI ĐIỂN TIẾN NGỒI TU THIÊN
CHO LỚP TRẺ NƠI TU HỌC ĐIỂN
DIỄN TIẾN NIỀM TIN TÂM LINH HUYỀN BÍ
TỰ CỨU CHÍNH MÌNH CHỈ CÓ VÔ VI
THIÊN --- TỬ --- SINH
THIÊN @ @ @ BAY LÊN
BÂY GIỜ LÀ KHÔNG GIỜ

5 THÀNH CỬ CHI 8-4-2008

XẢ LỢI CHÂU

Định ý bình thanh tịnh phóng châu
Thiên yên soi nội chẳng tham cầu
Công phu mật niệm ngày đêm tiến
Trụ điển thượng đình xả lợi châu
Phúc Tâm Cà Mau 29/2/2008

ƠN CHA

Kiếp này đại phước gặp Thầy
Ban cho pháp bảo đêm ngày công phu
Huân từ phá chấp giải mù
Ơn cha con nguyện tự tu về nguồn
Phúc Tâm Cà Mau 29/2/2008

Một nhà

Trước đây chung sống cũng một nhà
Cần khôn vũ trụ kế bên Cha
Sống trong thanh điển hòa Nhân Ái
Nay bởi gì đâu lại cách xa

Cách xa chỉ tạo nét đau lòng
Cũng vì Thường Chuyển pháp chưa thông
Cố gắng công phu hành Tâm Pháp
Cuối cùng vạn sự cũng về không

Về không sao lại để trong lòng?
Bao nhiêu sân hận biến thành không
Miễn ta áp dụng lời Thầy dạy
Theo bước chân người quán chữ Không
Kính bái
Thiên Ân
Missisauga - Đầu xuân 2008

Báo Cáo Sức Khỏe Thầy trong tuần 05/04 đến 11/04/2008

Sau một tháng xuất viện, vào ngày 07/04, Thầy đã đi tái khám bác sĩ chuyên khoa về thận tại nhà thương St Luc. Bác sĩ cho biết tình trạng thận của Thầy vẫn tiếp tục suy giảm mặc dù áp huyết và lượng đường trong máu khá ổn định.

Bác sĩ có giảm lượng một số thuốc để thận bớt phải làm việc vì 80% thuốc uống được lọc ra bởi thận và 20% bởi gan. Nhưng giảm lượng thuốc sẽ làm cho tay chân bị giữ nước nhiều hơn. Sau đó, Bác sĩ đã cho đi thử máu lại thì thấy thận khá hơn một chút.

Ngoài ra, mỗi ngày Thầy có đi ra ngoài chơi một chút.

Bác sĩ có dặn « **Nên để Thầy yên** ». Trong lúc này, Thầy cần nghỉ ngơi và không tiếp khách được. Mong các bạn đạo thông cảm.

Kính thư,
Phan Cao Thăng

**Thư Của Vô Vi Multimedia Communication Kính Gửi Đến Đức Thầy,
Các Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi và Toàn Thể Quý Bạn Đạo Vô Vi Khắp Thế Giới**

Ngày 4 tháng 4 năm 2008

Kính thưa Đức Thầy,
các Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi và toàn thể quý bạn đạo Vô Vi khắp thế giới,

Trong mấy tuần qua, Vô Vi đã có những dư luận, thông báo và những câu chuyện được tạo dựng một chiều, thiếu trung thực, cộng thêm nhiều tin đồn thất thiệt dựa theo lời dẫn giải có tính cách cá nhân, vô căn cứ của một nhóm người nhằm mục đích bôi nhọ, vu khống Vô Vi Multimedia Communication (VMC) và thành viên của VMC với mục tiêu đả phá, gây xáo trộn và tạo sự nghi ngờ hâu chia rẽ nội bộ cộng đồng Vô Vi. Sự việc liên tiếp xảy ra trong lúc sức khỏe của Đức Thầy chưa được ổn định, cho nên các thành viên trong VMC đã quyết định im lặng, giữ tâm thanh tịnh, thực thi đúng theo 10 Điều Tâm Đạo của Đức Thầy và 7 điểm nội quy trong việc cư xử nội ngoại cho các mạch thông tin hiện tại của Vô Vi.

Sự im lặng của các thành viên VMC và một số bạn đạo đang bị vu khống cũng là vì tôn trọng quyền tự do ngôn luận, cũng như chờ đợi sự minh giải và chỉ thị trực tiếp từ Đức Thầy một khi sức khỏe cho phép. Nay tình thế trở nên phức tạp hơn, khi tờ tuần báo Phát Triển Điện Năng số 664 tuần rồi có đăng một thông báo về việc giải thể Vô Vi Multimedia Communication (VMC) bởi 10 vị hội trưởng với lý do là có nhiều diễn biến và **Đức Thầy không còn chứng cho VMC**. Đây quả thật là một lá thư mâu thuẫn không rõ ràng được thông báo từ TBPTĐN một cơ quan ngôn luận chính thức được đăng ký dưới tên VMC do Đức Thầy chủ quyền lại tự mình khai trừ lấy mình (VMC khai trừ VMC). Xin xem copyright dưới phần bài thơ “Quý Tướng”.



Tờ báo hàng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Quý tướng

*Quý tướng Trời cao siêu diệu pháp
Từ quang ban chiếu khắp nơi nơi
Thực hành chánh pháp nơi nơi đạt
Uyển chuyển thâm sâu hiểu ý Trời*

Vi Kiên



Mục Bế Tâm từ 14/06/98 đến 20/06/98

Copyright 2008 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thông báo này làm cho chúng con vô cùng ngạc nhiên bởi vì Đức Thầy sáng lập hội từ thiện Vo Vi Multimedia Communication (VMC) và đã được lần lượt đăng ký với chính quyền tại Canada (2002), Úc Châu (2004), và Hoa Kỳ (2005), theo đúng luật lệ về bản quyền dưới tên **Đức Thầy Lương Sĩ Hằng** trên danh nghĩa là một hội bất vụ lợi và do chính Đức Thầy là chủ tịch (*xin xem chữ viết của Đức Thầy*).

Mục đích của VMC dưới sự chỉ đạo của Đức Thầy là lưu trữ, bảo tồn và ấn tống kinh sách, băng giảng, băng hình liên hệ trực tiếp đến sự huấn dạy của Đức Thầy và Đức Ông Tư trên phương diện truyền đạt **Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp** đến với công chúng ở khắp mọi nơi, trong hiện tại và cho tương lai. Cũng dưới sự chỉ dạy trực tiếp này, VMC đã được phép tổ chức những chương trình Đại Hội, Thiên Ca và hợp tác với các hội địa phương tổ chức những khóa Sống Chung thường niên trong những năm vừa qua.

Vì Đức Thầy chính là chủ tịch của VMC, cho nên mọi quyết định nội ngoại không thể vắng mặt Thầy. Chiếu theo nội quy, tất cả các thành viên của VMC không được phép tự quyết định mà cần phải có một buổi họp chính thức để tường trình và làm sáng tỏ mọi sinh hoạt, cũng như nhận chỉ thị trực tiếp từ Đức Thầy. Tất cả mọi hoạt động của VMC sẽ được thực hiện đúng theo nội quy và luật pháp của một hội từ thiện được đăng ký hợp pháp.

Buổi họp này cần có sự hiện diện của Đức Thầy, các thành viên của VMC và các hội trưởng Vô Vi trên thế giới. Sau đây là những vấn đề cần sự minh giải trực tiếp từ Đức Thầy:

- 1 – LỜI xác định của Đức Thầy với tư cách là chủ tịch hội từ thiện VMC.
- 2 – Thủ tục và đường lối hoạt động của VMC trong tương lai, những thành viên của VMC.
- 3 – Phân phối và phát triển những kinh sách, băng giảng, băng hình dưới tên Đức Thầy hiện được VMC đảm trách.
- 4 – Có một số người đang vu khống và có dự định tố cáo với IRS về VMC. Để làm sáng tỏ vấn đề, chúng con sẽ xin Đức Thầy cho phép làm một cuộc kiểm tra trong nội bộ (Internal Audit) do một công ty độc lập chuyên môn về kiểm soát sổ sách và tài chính để kiểm soát các hoạt động của VMC và các giao dịch liên hệ, nhất là trong 3 năm vừa qua.

5 – Minh bạch và trả lại sự trong sạch: Tra cứu các tên trên các tài sản, bất động sản, mà Đức Thầy làm chủ hiện đang bị một số bạn đạo có ác ý đã vu khống cho các thành viên VMC là đang đứng tên hoặc có chủ quyền.

Chúng con thành thật cảm ơn Đức Thầy, các Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi, và toàn thể quý bạn đạo Vô Vi trên toàn thế giới.

Kính bái,
Vô Vi Multimedia Communication

Đồng kính gửi đề tường:

- Đức Thầy, chủ tịch VMC (kính nhờ anh Phan Cao Thăng chuyển).
- Các hội trưởng Vô Vi trên toàn thế giới.
- Các thiền đường, trung tâm Vô Vi trên toàn thế giới.
- Các bạn đạo Vô Vi trên toàn thế giới.
- tbptdn@videotron.ca để đăng lên Tuần báo Phát Triển Điện Năng số 665.
- www.vovi.org để thông báo trong mục Tin Tức của Cộng Đồng Vô Vi.

*** Để nhắc nhở lại những dẫn chứng giữa Đức Thầy và VMC cùng các bạn đạo trong các năm gần đây, các video clips đã được đưa lên qua www.vovi.org (trong mục sinh hoạt cộng đồng Vô-Vi – với mã số là “nmaddp”, dành riêng cho sinh hoạt của nội bộ Vô Vi.)*

THƠ THẦY TRẢ LỜI CHO VMC (Vô Vi Multimedia Communication)(đề ngày 04/04/2008)
Bản viết tay của Thầy xin đính kèm

Chiếu theo thông báo VMC này, với quyền Hội Trưởng, tôi xin thông báo huỷ bỏ VMC bắt đầu từ ngày hôm nay.

Vậy tất cả quý hội trưởng phải làm việc đúng theo luật lệ và không được bóp méo sự thật.

Quý thương,

*Lương Sĩ Hằng
Montreal, ngày 5 tháng 4 2008*

THÔNG BÁO VỀ VMC NGÀY 06/04/2008

Kính thưa quý bạn đạo,

Quý bạn đạo đã đọc qua thơ của Thầy trả lời lá thư VMC. Quyết định của Thầy quá rõ ràng, chúng tôi không cần phải bàn luận thêm.

Tuy nhiên, chúng tôi xin thông báo đến quý bạn đạo một số dữ kiện để làm sáng tỏ vấn đề VMC.

1. **Website vovi.org**, dù do bất cứ ai quản lý, vẫn là của chung của Vô Vi. Qua lá thư của VMC, chúng tôi nhận thấy VMC đã xem đó là của riêng nên mới hỏi tại sao chúng tôi tiếp tục đăng vovi.org trên TBPTDN trong khi thông báo khai trừ VMC.

2. VMC, ở một thời điểm nào phục vụ tốt thì được sự hỗ trợ của Thầy. Nhưng khi đi sai đường lối thì tự nhiên Thầy phải khai trừ. Không thể nào dựa trên quá khứ mà dẫn chứng bất cứ chuyện gì. Thầy hủy bỏ VMC không có nghĩa là tự khai trừ chính mình. VMC chỉ là một trong những tổ chức Vô Vi mà nay không còn dùng được mà thôi.

3. VMC Mỹ, thành lập ngày 21/01/2005 tại California, hoàn toàn biệt lập, chỉ khai báo có 5 thành viên, không có tên Thầy trong danh sách ấy:

- VINH, ANN HOANG (Director)
- LE VAN LIEM (Director)
- NGUYEN VAN TRI (Director)
- LE THI MY LINH (Director)
- PHAM GIA TUONG (Director)

Trong tờ khai báo với chính phủ liên bang (Form 990 nộp cho năm 2006, trang 6), VMC đồng thời khai báo là chỉ có 5 thành viên này toàn quyền biểu quyết mọi sự điều hành của Hội VMC.

e Total expenses (Part I, line 17) Add lines c and d ▶ e | 57,581.

Part V-A Current Officers, Directors, Trustees, and Key Employees (List each person who was an officer, director, trustee, or key employee at any time during the year even if they were not compensated.) (See the instructions.)

(A) Name and address	(B) Title and average hours per week devoted to position	(C) Compensation (if not paid, enter -0-)	(D) Contributions to employee benefit plans and deferred compensation plans	(E) Expense account and other allowances
Ann Hoang Vinh 1864 N Mollison Avenue El Cajon, CA 92021	Director 25	0.	0.	0.
Tri V Nguyen 1409 Blakes Way Garland, TX 75042	Director 8	0.	0.	0.
Liem V Le 1435 Des Marchais Montreal, Quebec H4E-2B3 Canada	Director 15	0.	0.	0.
My Linh T Le 48 Bishop Crescent Markham, Ontario L3P-4N7 Canada	Director 4	0.	0.	0.
Tuong Gia Pham 98 Flintwell Way San Jose, CA 95138	Director 4	0.	0.	0.

BAA TEEA0105L 01/19/07 Form 990 (2006)

Form 990 (2006) Vo-Vi Multimedia Communication 20-2385444 Page 6

Part V-A Current Officers, Directors, Trustees, and Key Employees (continued)

	Yes	No
75a Enter the total number of officers, directors, and trustees permitted to vote on organization business as board meetings ▶ 5		
b Are any officers, directors, trustees, or key employees listed in Form 990, Part V-A, or highest compensated employees listed in Schedule A, Part I, or highest compensated professional and other independent contractors listed in Schedule A, Part II-A or II-B, related to each other through family or business relationships? If 'Yes,' attach a statement that identifies the individuals and explains the relationship(s)	75b	X
c Do any officers, directors, trustees, or key employees listed in Form 990, Part V-A, or highest compensated employees listed in Schedule A, Part I, or highest compensated professional and other independent contractors listed in Schedule A, Part II-A or II-B, receive compensation from any other organizations, whether tax exempt or taxable, that are related to the organization? See the instructions for the definition of 'related organization'	75c	X
If 'Yes,' attach a statement that includes the information described in the instructions		
d Does the organization have a written conflict of interest policy?	75d	X

Về phương diện chính phủ tiểu bang California, VMC không có nộp Form 199 để khai báo tài chính cho năm 2006, và đồng thời đã để tên một văn phòng luật sư ở Nam California (David P NGUYEN) là người trách nhiệm để liên lạc với các thành viên về mặt pháp lý ở tiểu bang California (Agent for Service of Process).

Corporation		
VO-VI MULTIMEDIA COMMUNICATION, A CALIFORNIA PUBLIC BENEFIT CORPORATION		
Number: C2697097	Date Filed: 1/21/2005	Status: active
Jurisdiction: California		
Address		
14441 BROOKHURST STREET STE 8		
GARDEN GROVE, CA 92843		
Agent for Service of Process		
DAVID P NGUYEN		
14441 BROOKHURST STREET STE 8		
GARDEN GROVE, CA 92843		

Trên mặt pháp luật, Thầy hoàn toàn không có tên trong tổ chức này.

4. **VMC Canada**, tổ chức biệt lập, thành lập ngày 09/12/2002 với những thành viên sau đây :
- LUONG SI HANG Administrateur (Quản trị viên)
 - VINH, ANN HOANG Président (Hội Trưởng)
 - LE VAN LIEM Vice Président (hội phó)
 - NGUYEN VAN TRI Vice Président (hội phó)
 - LE THI MY LINH Secrétaire Trésorier (Thư Ký và thủ quỹ)

Luật sư đang xúc tiến lấy tên Thầy ra khỏi tổ chức này.

Trong lá thư VMC, không thấy một thành viên nào đứng ra ký tên trách nhiệm.

5. **Kiểm tra nội bộ** theo chúng tôi thấy không cần thiết.
Về mặt tâm linh, những hành vi của VMC đã có Luật Trời phán xét.

Về mặt đời, VMC trách nhiệm đối với luật pháp nơi đăng ký thì để cho luật đời giải quyết.

Những người muốn tố cáo VMC với IRS là quyền tự do cá nhân qui định bởi luật lệ thế gian. Chúng tôi không thể nào can thiệp. Nếu mọi việc được VMC khai báo minh bạch cho chính quyền thì VMC không có gì phải lo.

6. **Người tu muốn tìm lại sự trong sạch** chỉ có ăn năn sám hối, tu luyện mới mong Bên Trên xóa được tội. Nếu thật sự trong lành thì không có lo chi sự oan ức.
7. **Những bất động sản VMC** quản lý thì VMC có thể chứng minh giấy tờ cho bạn đạo tìm hiểu, không có gì khó.

Ước mong quý bạn hiểu rõ vấn đề để sự thật không bị bóp méo.

Thành kính,
Ngày 06/04/2008

Kính thư,

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Florida: Nguyễn Văn An
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, Texas: Đỗ Trung Hiếu
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas, Texas: Quách Long Vân
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Washington State: Nguyễn Trí Vượng
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California: Nguyễn Xuân Mai
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii: Trịnh Cẩm Tú
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney: Thái Phúc Hải
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc: Trần Thị Xuân Thu
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc: Huỳnh Minh Bảo
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada: Phan Cao Thăng

THÔNG BÁO CỦA VMC

Ngày 8 tháng 4 năm 2008

Kính thưa Đức Thầy,
và tất cả các thành viên VMC, Canada

Tôn Nữ Hoàng Vinh
Nguyễn văn Trí
Phan Cao Thăng
Phạm Gia Tường
Lê Văn Liêm
Lê Thị Mỹ Linh

Để cho vấn đề khai thuế được rõ ràng, Mỹ Linh, tổng thư ký của Vo Vi Multimedia Communication hiện đang trực tiếp làm việc với CPA tiến hành cho xong tất cả thủ tục khai thuế với chính quyền Canada. Một khi giấy tờ khai thuế được hoàn tất, thành viên VMC sẽ xin có một buổi họp qua điện thoại theo nghi thức nội quy với sự hiện diện của Đức Thầy, đồng ý chấm dứt mọi hoạt động của VMC.

Trong giai đoạn này, xin tất cả các thành viên VMC vui lòng hợp tác, chuẩn bị tất cả thủ tục và hồ sơ có liên quan đến việc bàn giao một khi VMC chính thức đóng hồ sơ với chính quyền.

Kính thư,
Hoàng Vinh

Đồng kính gửi đề tường:
Đức Thầy, chủ tịch VMC (kính nhờ anh Phan Cao Thăng chuyển).

THƠ ANH PHẠM GIA TƯỜNG VỀ Web Site VoVi.org

Ngày 8 tháng 4 năm 2008

Kính thưa Đức Thầy,

Qua bao năm, con được cơ duyên phục vụ cộng đồng Vô Vi qua website www.vovi.org, con kính cảm ơn Đức Thầy đã cho con có dịp học hỏi thêm.

Nay chiếu theo quyết định của Đức Thầy trong TBPTĐN số 665 chuyển giao lại công việc điều hành www.vovi.org cho anh chị trong nhóm mới gánh vác. Để cho công việc bàn giao được trật tự và rõ ràng, con cũng xin các anh chị trong nhóm mới cho biết ai sẽ là người đại diện trực tiếp đảm nhiệm chương trình chuyển tiếp domain name www.vovi.org từ hãng *Register.com*. Ngoài việc chuyển các dữ kiện trên server của website www.vovi.org qua server mới, các anh chị đại diện tiếp nhận đó sẽ có nhiệm vụ liên lạc với anh Trần Hải Tân nếu cần giúp đỡ chuyển các chương trình của voviLib trên www.vovi.org qua server mới.

Sau ngày chuyển giao domain name, các dữ kiện trên server của website www.vovi.org sẽ không còn hoạt động nữa.

Con kính chào Đức Thầy và kính chúc Đức Thầy được vạn an.

Nay kính,

Phạm Gia Tường

Đồng kính gửi đề tường:

- Đức Thầy, chủ tịch VMC (kính nhờ anh Phan Cao Thăng chuyển).
- Các hội trưởng Vô Vi trên toàn thế giới.
- Các thiền đường, trung tâm Vô Vi trên toàn thế giới.
- Các bạn đạo Vô Vi trên toàn thế giới.
- tbptdn@videotron.ca để đăng lên Tuần báo Phát Triển Điện Năng số 666.
- www.vovi.org để thông báo trong mục Tin Tức của Cộng Đồng Vô Vi.
- Anh Trần Hải Tân, Úc Đại Lợi.

THƠ TIẾP NHẬN WEB SITE VOVLORG CỦA CÁC HỘI TRƯỞNG

Ngày, 11/04/2008

Anh Tường mến,

Thay mặt bạn đạo Vô Vi, chúng tôi thành thật cảm ơn anh đã chấp thuận chuyển giao website www.vovi.org lại cho chúng tôi tiếp tục gánh vác như ý Thầy. Công trình anh đã nhiều năm xây dựng, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp để công hiến cho mọi người.

Đại diện chúng tôi sẽ có :

- Anh Phan Cao Thăng đảm nhiệm thủ tục trên mặt pháp lý về việc chuyển giao domain name www.vovi.org từ VMC qua
- Anh Huỳnh Minh Bảo trách nhiệm tiếp nhận dữ kiện về mặt kỹ thuật

Hai anh này sẽ liên lạc với anh để xúc tiến công việc. Chúng tôi sẽ liên lạc với anh Trần Hải Tân về vovilib như anh đề nghị.

Cảm ơn sự giúp đỡ của anh và mến chúc anh thân tâm an lạc.

Thân mến,

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Florida: Nguyễn Văn An
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, Texas: Đỗ Trọng Hiếu
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas, Texas: Quách Long Vân
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Washington State: Nguyễn Trí Vượng
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California: Nguyễn Xuân Mai
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii: Trịnh Cẩm Tú
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney: Thái Phúc Hải
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc: Trần Thị Xuân Thu
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc: Huỳnh Minh Bảo
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada: Phan Cao Thăng